

เกณฑ์การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

(ทบทวน ณ เดือน กันยายน 2565)

โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เกณฑ์การพิจารณา	คุณสมบัติ	รายละเอียด
1.วุฒิการศึกษา	1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิเทียบเท่าหรือคุณวุฒิที่สูงกว่า	1.1 เอกสารแสดงผลการเรียนที่ยังไม่ระบุวันสำเร็จการศึกษา 1.2 เอกสารแสดงผลการเรียนที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาจะต้องระบุวันอนุมัติก่อนวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาที่เข้าศึกษา 1.3 เอกสารแสดงผลการเรียนที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาจะต้องระบุวันอนุมัติจบภายในวันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
2.เกรดเฉลี่ย	2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน และ 6 ภาคเรียน	2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 5 ภาคเรียน และ 6 ภาคเรียน ดังนี้ (1) เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.75 ขึ้นไป ยกเว้นสาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.50 ขึ้นไป และสาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาเคมี วิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอกชีววิทยา วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 2.00 ขึ้นไป (2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (3) สาขาวิชาที่นอกเหนือจาก (1) และ (2) ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

เกณฑ์การพิจารณา	คุณสมบัติ	รายละเอียด
	2.2 GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ	<p>2.2 GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ ดังนี้</p> <p>(1) GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา รายวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสะสมรวม 2.00 ขึ้นไป ยกเว้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษสะสมรวม 3.00 ขึ้นไป</p> <p>(2) หลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) ไม่จำกัดผลการเรียน เฉลี่ยสะสมรายวิชาภาษาอังกฤษ</p>
3.Portfolio	3.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ	<p>3.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>(1) เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จะใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนจาก ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ 15 คะแนน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ ระหว่าง 13-15 คะแนน - ระดับภาค/จังหวัด ระหว่าง 10-12 คะแนน - ระดับกลุ่มโรงเรียน ระหว่าง 9-10 คะแนน - ระดับโรงเรียน สังคม และชุมชน ระหว่าง 7-8 คะแนน - กรณีที่ได้รับรางวัลไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาให้อยู่ <p>ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำสาขาวิชาในการให้คะแนน</p> <p>(2) หลักสูตรอื่น ๆ ไม่ต้องยื่น Portfolio</p>

เกณฑ์การพิจารณา	คุณสมบัติ	รายละเอียด
	<p>3.2 ผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูความดี/บำเพ็ญประโยชน์ หรืออื่น ๆ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ</p>	<p>3.2 ผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูความดี/บำเพ็ญประโยชน์ หรืออื่น ๆ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ</p> <p>(1) เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรควบ ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จะใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนจาก ผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูความดี/บำเพ็ญประโยชน์หรืออื่น ๆ ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 15 คะแนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวน 5 รายการขึ้นไป ระหว่าง 13-15 คะแนน - จำนวน 3-4 รายการ ระหว่าง 10-12 คะแนน - จำนวน 1 รายการ ระหว่าง 7-9 คะแนน - กรณีไม่มีเอกสารแสดงให้ประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และให้คะแนนตามดุลพินิจของอาจารย์ประจำสาขาวิชา <p>(2) หลักสูตรอื่น ๆ ไม่ต้องยื่น Portfolio</p>
<p>4.สัมภาษณ์</p>	<p>4.1 สอบสัมภาษณ์</p>	<p>4.1.1 การสอบสัมภาษณ์ให้คะแนน ดังนี้</p> <p>(1) เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จะใช้เกณฑ์ในการ ให้คะแนนจาก สัมภาษณ์ 20 คะแนน มีเกณฑ์การสัมภาษณ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้วิชาหลัก/ความรู้เฉพาะสาขาวิชา 4 คะแนน - ทักษะทางสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี 4 คะแนน - บุคลิกภาพ/การแต่งกาย/ความเชื่อมั่นในตนเอง 4 คะแนน - ทศนคติ/เจตคติวิชาชีพ/สาขา 4 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา	คุณสมบัติ	รายละเอียด
		<p>- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและสังคม 4 คะแนน</p>
		<p>(2) หลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจาก (1) สัมภาษณ์ 100 คะแนน มีเกณฑ์การสัมภาษณ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้วิชาหลัก/ความรู้เฉพาะสาขาวิชา 20 คะแนน - ทักษะทางสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี 20 คะแนน - บุคลิกภาพ/การแต่งกาย/ความเชื่อมั่นในตนเอง 20 คะแนน - ทักษะคิด/เจตคติวิชาชีพ/สาขา 20 คะแนน - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า/การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและสังคม 20 คะแนน
	4.2 สอบปฏิบัติ เฉพาะสาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา	4.2 เกณฑ์การสอบปฏิบัติ 20 คะแนน

กระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่	ขั้นตอน	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
๑	กำหนดเป้าหมายจำนวนรับนักศึกษาและจัดทำแผนรับนักศึกษา โดยสำรวจจากคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก	เดือน กันยายน ๒๕๖๕ หมายเหตุ จัดทำบันทึกข้อความ ไปยังคณะ ๗ คณะ เรื่อง แผนการรับนักศึกษา ภาคปกติและภาคกศ.บป. (กำแพงเพชรและแม่สอด) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕	คณะ/สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๒	นำแผนรับนักศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๓	นำแผนรับนักศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษา	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๔	กำหนดปฏิทินการรับนักศึกษา คุณสมบัติ เงื่อนไขและเกณฑ์ การคัดเลือก	เดือนกันยายน ๒๕๖๕	คณะ/สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๕	ประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยเชิญผู้บริหารและครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตรและจังหวัดสุโขทัย	- ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เชิญประชุมครูแนะแนว จังหวัดกำแพงเพชร ตาก พิจิตร สุโขทัย) - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ (เชิญประชุมครูแนะแนว ๕ อำเภอ จังหวัดตาก)	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๖	รับสมัครศึกษา	- รอบ ๑ วันที่ ๑ พ.ย. ๖๕ – วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๕ - รอบ ๒ วันที่ ๙ มี.ค. ๖๖ – วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๖ - รอบ ๓ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖ – วันที่ ๒ เม.ย. ๖๖ (เฉพาะคณะครุศาสตร์) และสาขาวิชาอื่น ๆ วันที่ ๑๓ มี.ค. - วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๖	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน / คณะ / สาขาวิชา

ที่	ขั้นตอน	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
		- รอบ ๔ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๖ – วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๖ (เฉพาะคณะครุศาสตร์)	
๗	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์	- รอบ ๑ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๕ - รอบ ๒ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๖ - รอบ ๓ วันที่ ๔ เม.ย. ๖๖ (เฉพาะคณะครุศาสตร์) และรอบ ๓ สาขาวิชาอื่น ๆ จะดำเนินการติดต่อผู้สมัคร เพื่อทำการสอบสัมภาษณ์ และแจ้งผลให้ผู้สมัครเรียนทราบทันที	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๘	สอบสัมภาษณ์	- รอบ ๑ วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๕ - รอบ ๒ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๖ - รอบ ๓ วันที่ ๑๓ มี.ค. – ๒ เม.ย. ๖๖ (เฉพาะคณะ ครุศาสตร์) จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครเพื่อทำการสอบ สัมภาษณ์ และแจ้งผลให้ผู้สมัครเรียนทราบ - รอบ ๓ สาขาวิชาอื่น ๆ วันที่ ๑๓ มี.ค. - วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๖ จะดำเนินการติดต่อ ผู้สมัคร เพื่อทำการสอบสัมภาษณ์ และแจ้งผลให้ผู้สมัครเรียนทราบทันที - รอบ ๔ จ. ๑๐ เม.ย. ๖๖ – ศ. ๒๖ พ.ค. ๖๖ (เฉพาะ คณะครุศาสตร์) จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครเพื่อทำการ สอบสัมภาษณ์ และแจ้งผลให้ผู้สมัครเรียนทราบ	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน / คณะ / อาจารย์ในสาขาวิชาที่ผู้สมัคร เลือกสมัครเรียน
๙	ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลการคัดเลือก	- รอบ ๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๖๕ - รอบ ๒ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๖๖	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน / คณะ

ที่	ขั้นตอน	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
		<ul style="list-style-type: none"> - รอบ ๓ และรอบ ๔ ไม่มีการประชุมตัดสินผล แต่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาเป็นผู้ตัดสินผลการคัดเลือก ให้เป็นไปตามเกณฑ์แต่ละสาขาวิชากำหนด 	
๑๐	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัว	<ul style="list-style-type: none"> - รอบ ๑ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๕ - รอบ ๒ วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๖ - รอบ ๓ วันที่ ๔ เม.ย. ๖๖ (เฉพาะคณะครุศาสตร์) - รอบ ๓ สาขาวิชาอื่น ๆ <p>ไม่มีการจัดทำประกาศรายชื่อแต่ดำเนินการติดต่อผู้สมัครให้ทราบผลการสัมภาษณ์ และให้เข้ารับรายงานตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - รอบ ๔ เฉพาะคณะครุศาสตร์ จะประกาศรายชื่อภายใน ๒ วันหลังจากสอบสัมภาษณ์ 	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน
๑๑	ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - รอบที่ ๑ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๕ – ๓ ม.ค. ๖๖ รอบ ๒ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๖ – ๕ มี.ค. ๖๖ - รอบ ๓ วันที่ ๔ เม.ย. ๖๖ – วันที่ ๗ เม.ย. ๖๖ (เฉพาะคณะครุศาสตร์) - รอบ ๓ สาขาวิชาอื่น ๆ จะชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อได้รับการสอบสัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว - รอบ ๔ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด <p>ในใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เฉพาะคณะครุศาสตร์)</p>	
๑๒	รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่	วันที่ ๒ มิ.ย. ๖๖	สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน

วิธีการและช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1.วิธีการ/แนวทางการประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับสมัครไปยังนักเรียนและกลุ่มเป้าหมาย

- 1.1 กำหนดเป้าหมายจำนวนรับนักศึกษาและจัดทำแผนรับนักศึกษา โดยสำรวจจากคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก
- 1.2 นำแผนรับนักศึกษาเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปิดรับนักศึกษา
- 1.3 กำหนดปฏิทินการรับนักศึกษา คุณสมบัติ เงื่อนไขและเกณฑ์การคัดเลือก
- 1.4 ประชุมเพื่อกำหนดการวางแผนการประชาสัมพันธ์นักศึกษา ร่วมกับคณะ/สำนัก/สาขาวิชา/งานประชาสัมพันธ์ เพื่อกำหนดแนวทางการรับนักศึกษา
- 1.5 ประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยเชิญผู้บริหารและครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตรและจังหวัดสุโขทัย เพื่อเข้าร่วมประชุมทราบนโยบาย เกณฑ์การรับ วิธีการรับนักศึกษา
- 1.6 ติดตั้งไว้นิรรับสมัครนักศึกษา บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ด้านหลังมหาวิทยาลัย ในเมืองกำแพงเพชร และเชิงสะพานฝั่งนครชุม
- 1.7 จัดส่งประกาศการรับนักศึกษา แผ่นพับ โปสเตอร์ให้กับโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย
- 1.8 จัดกิจกรรม KPRU TO SCHOOL แนะนำแนวการศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย โดยการแนะแนวการศึกษา >> รับสมัคร (ไม่เสียค่าสมัคร 250 บาท) >> สัมภาษณ์ >> กำหนดวันพิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามปฏิทินการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด **ยกเว้น** หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ต้องมีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรม ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาการประถมศึกษา
- 1.9 คณะ/สาขาวิชา/วิชาเอก ออกบริการวิชาการ ออกแนะแนวการศึกษาด้วยตนเอง โดยการแนะแนวการศึกษา >> รับสมัคร (ไม่เสียค่าสมัคร 250 บาท) >> สัมภาษณ์ >> กำหนดวันพิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปฏิทินการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 1.10 หากนักเรียนที่สนใจสมัคร เมื่อสมัครและผ่านการสอบสัมภาษณ์ และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และต้องการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยจะให้นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนของการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยติดต่องานกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร